



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)

นางโสภา ติรมณีรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ไดมอนด์ฮาร์ท จำกัด (ธุรกิจเครื่องประดับ) ผู้บริหาร Bangsue Junction Shopping Center (ศูนย์การค้าบางซื่อจัสซัน) จตุจักร กรุงเทพฯ และทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมด้วย

ผลงานด้านวิชาการ และด้านสังคม ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มต้นทำธุรกิจ จนเติบโตและมีความมั่นคง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ แบ่งปัน และการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนา ในการดำรงตนของหน้าที่ชาวพุทธ เช่น ถวายที่แก่วัด การร่วมแจ่มแจ่มปฏิบัติสังฆกรรมวัด การบริจาคทุนสมทบ และการร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยความต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังได้ร่วมสมทบทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลงานและโอกาสสำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สร้างบ้านพระราชทาน ในโครงการสร้างบ้านพระราชทาน เพื่อผู้ยากจนและยากไร้จังหวัดชายแดนใต้ คณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๑ จังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๐ รับรางวัลเสมาธรรมจักร “รางวัลพระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลที่ระลึกในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบพื้นที่ศูนย์การค้าบางซื่อจัสซันแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย ให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม เป็นศูนย์รวมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โดยให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป